



{Quả thật hai lễ nguyện Salah này nặng nề nhất đối với những kẻ Munafiq (giả tạo đức tin). Và nếu các người biết (phần thưởng) của hai lễ nguyện Salah này thì ngay cả khi các người phải bò, các người cũng sẽ đến với hai lễ nguyện Salah này cho bằng được

Ông Ubai Bin Ka'b thuật lại: Vào một ngày nọ, Thiên Sứ của Allah làm Imam dẫn hành lễ Salah Fajr cho chúng tôi, Người hỏi: {Có thấy người này (với tên gọi) không?} Họ nói: Không. Người hỏi: "Có thấy người này không?" Họ nói: Không. Người nói: {Quả thật hai lễ nguyện Salah này nặng nề nhất đối với những kẻ Munafiq (giả tạo đức tin). Và nếu các người biết (phần thưởng) của hai lễ nguyện Salah này thì ngay cả khi các người phải bò, các người cũng sẽ đến với hai lễ nguyện Salah này cho bằng được. Và lễ nguyện Salah của một người đàn ông cùng với một người đàn ông tốt hơn lễ nguyện Salah một mình, lễ nguyện Salah cùng với hai người đàn ông tốt hơn lễ nguyện Salah cùng với một người đàn ông, và lễ nguyện Salah cùng với số lượng càng nhiều thì càng được Allah Tối Cao yêu thích.}

[Sahih (chính xác)]

Một ngày nọ, Nabi ﷺ hành lễ Salah Fajr xong, Người hỏi: Người này, người kia có tham dự lễ nguyện Salah này của chúng ta không? Sahabah trả lời: Không. Sau đó Người nói: Người này có đến lễ nguyện Salah không? Hỏi về một người khác. Họ trả lời: Không. Thiên Sứ ﷺ nói: Lễ nguyện Salah Fajr và 'Isha là những lễ nguyện Salah khó khăn nhất đối với những kẻ Munafiq, bởi vì sự lười biếng chiếm ưu thế, và bởi hai lễ nguyện Salah này không thể hiện được sự phô trương của họ vì không ai có thể nhìn thấy họ trong bóng tối. Hỡi người có đức tin, nếu bạn biết phần thưởng được ban cho lễ nguyện Salah Fajr và 'Isha - bởi vì phần thưởng tỷ lệ thuận với sự khó khăn - thì bạn sẽ cố gắng thực hiện chúng cho bằng được ngay cả khi bò hoặc đi bằng tay và đầu gối. Hàng đầu tiên gần ngay phía sau Imam cũng giống như hàng ngũ Thiên Thần gần kề với Allah Tối Cao, và nếu những người có đức tin biết ân phước của hàng đầu tiên là gì, họ sẽ chạy đua đến đó. Lễ nguyện Salah của một người đàn ông cùng với một người đàn ông khác có phần thưởng lớn hơn lễ nguyện Salah của anh ta khi anh ta thực hiện một mình, và lễ nguyện Salah của anh ta cùng với hai người đàn ông tốt hơn cùng với một người đàn ông, và lễ nguyện Salah có nhiều người thực hiện cùng nhau sẽ được Allah yêu quý hơn và tốt nhất.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

